

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Côn Đảo, ngày 17 tháng 12 năm 2019

Số: 95 /CV- HĐND

V/v chuyển đơn cầu cứu của bà  
Trần Thị Liễu – Khu dân cư số 9,  
huyện Côn Đảo

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Ngày 17/12/2019, Thường trực HĐND huyện nhận được Đơn cầu cứu của bà Trần Thị Liễu – khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo.

Nội dung: Xin hỗ trợ đất ở tái định cư cho gia đình Bà, khi nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực HĐND huyện chuyển đơn của bà Trần Thị Liễu đến UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết báo cáo về Thường trực HĐND huyện (qua Ban Pháp chế HĐND huyện), để giám sát và có cơ sở trả lời cho công dân.

*(Kèm theo Đơn cầu cứu ghi ngày 10/12/2019)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr. HU (b/c);
- Ban TTr MTTQVN huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện (theo dõi, g/s);
- Bà Trần Thị Liễu – KDC số 9 (để biết);
- Lưu Vt.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Minh nhựt**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN CẦU CỨU

Kính gửi:

- Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo
- Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo
- Phòng TNMT huyện Côn Đảo
- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Côn Đảo
- Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Côn Đảo



Tên tôi là: **Trần Thị Liễu**

Sinh năm: **1970**

Hộ khẩu thường trú: **Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

Kính thưa lãnh đạo các phòng ban, kể từ khi gia đình tôi bị thu hồi các mảnh đất tại khu 9 huyện Côn Đảo với tổng diện tích là **2.415** m<sup>2</sup> (từ năm **2016**) để xây dựng trường học và đường bên hông trường THCS Lê Hồng Phong thì đến nay gia đình chúng tôi vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng về việc bồi thường đất ở như nội dung của các văn bản sau đã đề cập:

1. Biên bản về việc họp Hội đồng tư vấn giao đất, cho thuê đất để xem xét giao đất ở mới cho các trường hợp thuộc diện bị Nhà nước thu hồi nhưng không đủ điều kiện tái định cư, phần kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, chủ trì cuộc họp có nêu rõ như sau:

“Hội đồng thống nhất kiến nghị của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo như sau:

Đối với bà Trần Thị Liễu: Nếu hộ bà Liễu quá bức xúc về nhu cầu nhà ở thì được xem xét giải quyết một căn nhà thuộc chung cư dành cho người thu nhập thấp. **Nếu bà Liễu có thể chờ thêm thời gian sau khi dự án khu dân cư 9A hoàn thành cơ sở hạ tầng thì xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đối với diện tích khoảng 100m<sup>2</sup>/lô”**

2. Công văn số 3527/UBND-PTQĐ của UBND huyện Côn Đảo gửi phòng Tài nguyên Môi trường về việc thực hiện một số nội dung sau khi vận động 3 hộ gia đình tháo dỡ, di dời tài sản thuộc dự án cá tuyến đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo nêu rõ:

“Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các hộ tại biên bản làm việc số 501/BB-PTQĐ ngày 21/11/2018; giao phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu hội đồng tư vấn giao đất, cho thuê đất trình Chủ tịch xem xét, thống nhất và trình Thường vụ Huyện ủy giải quyết việc xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đối với hộ bà Trần Thị Liễu sau khi dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 9A hoàn thành theo tinh thần cuộc họp ngày 14/11/2018 của Hội đồng tư vấn giao đất, cho thuê đất huyện; Sau khi được Thường trực Huyện ủy thống nhất, tham mưu UBND huyện văn bản xác nhận về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Liễu để có cơ sở triển khai thực hiện”.

Từ những nội dung văn bản thỏa thuận trên, về phía gia đình chúng tôi đã tin tưởng rằng việc giải quyết giao đất có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất như đã thỏa thuận sẽ được lãnh đạo các phòng ban thực hiện một cách công minh, gia đình chúng tôi cũng đã hợp tác giao đất, nhà ở để nhà nước hoàn tất việc xây dựng công trình trường học, đường và đã thuê nhà ở nơi khác. Tuy nhiên, đến ngày 05/08/2019, gia đình chúng tôi lại nhận được thư mời của Phòng Tài nguyên Môi trường đến phòng Tài nguyên Môi trường huyện Côn Đảo để “TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC HOÀN THIỆN HỒ SƠ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI”. Về nội dung cuộc họp như đã nêu trong thư mời, gia đình chúng tôi chưa hề nhận được quyết định nào từ UBND huyện hay phòng TNMT là sẽ giải quyết hỗ trợ tái định cư cho gia đình hộ bà Trần Thị Liễu bằng phương án thuê, thuê mua nhà ở xã hội cũng như gia đình chúng tôi chưa tham dự cuộc họp nào đồng ý về vấn đề trên.

Ngày 12/9/2019, gia đình chúng tôi có gửi đơn đề nghị giải quyết, tuy nhiên nhận được công văn trả lời số 3031/UBND-PTQĐ do đồng chí phó chủ tịch UBND huyện - ông Nguyễn Văn Dũng ký trả lời vẫn không giải quyết được yêu cầu từ gia đình tôi.

Gắn bó với Côn Đảo hơn 28 năm nay, luôn tin tưởng và hoàn thành các chủ trương của Đảng, nhà nước. Gia đình chỉ có hai mẹ con, hiện tại con trai đang theo học tại Hồ Chí

Minh, một mình tôi là lao động chính để trang trải cuộc sống và lo cho con đi học. Chúng tôi không đủ điều kiện để thuê nhà hàng tháng càng không đủ điều kiện để mua đất tại Côn Đảo để tái định cư.

Vì những vấn đề nêu trên, gia đình chúng tôi viết đơn này để cầu cứu sự giúp đỡ từ các ban ngành huyện Côn Đảo hỗ trợ đất ở tái định cư cho gia đình chúng tôi, để hai mẹ con sớm ổn định cuộc sống sau khi bị đã bàn giao đất cho Nhà nước.

Kính mong các ban ngành lãnh đạo xem xét giúp đỡ.

Xin cảm ơn!

*Côn Đảo, ngày 10 tháng 12 năm 2019*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*Liêu*

**TRẦN THỊ LIÊU**